



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา  
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ แจ้างแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานทางวิชาการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของงานการเจ้าหน้าที่ และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบแล้ว จึงเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๗ อนุมัติตัวบุคคลจากนั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีการทักท้วงได้ภายในเวลา ๓๐ วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีนอกเหนือจากตำแหน่ง เลื่อนไหล (ตำแหน่งว่าง) ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย ดังต่อไปนี้ คือ

๑. นางเกษราภรณ์ สุขทรัพย์ศรี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๓๔ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. นางวิมล เลหาภิชาติชัย เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๔๕ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓. ร.ต.อ. หญิง สุดปรานี ศรีโกมุท เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๓๓ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔. นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณภาค เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๖๗ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยจะประกาศผลการคัดเลือกทาง Website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด <http://www.ayph.in.th> หากผู้ใด จะทักท้วงขอให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอภิชาติ โตติลกเวชช์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกแบบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	กำหนดเวลา ส่งการประเมิน
<p><b>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</b></p>			
<p><b>กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ</b></p>			
๑	<p>นางเกษราภรณ์ สุขทรัพย์ศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๔๔</p>	<p>การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยระบบเครือข่าย (Node Manager)</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>
<p><b>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</b></p>			
<p><b>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางไทร</b></p>			
<p><b>สถานีอนามัยตำบลแคตก</b></p>			
๒	<p>นางวิมล เลาภักษาติชัย หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๔๒๖</p>	<p>การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรในสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>
<p><b>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</b></p>			
<p><b>สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย</b></p>			
<p><b>สถานีอนามัยบ้านหนองคัตเค้า ตำบลข้าวเม่า</b></p>			
๓	<p>ร.ต.อ.หญิง สุดปรานี ศรีโกมุท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๘๗๑</p>	<p>การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบำบัด รักษาผู้ป่วยยาเสพติด แบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ แบบผู้ป่วยนอก (Matrix program) : กรณีศึกษาจังหวัดพระนคร- ศรีอยุธยา</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>
<p><b>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</b></p>			
<p><b>กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค</b></p>			
๔	<p>นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณภาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๓๖๘</p>	<p>การศึกษาสภาวะการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาล ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา</p>	<p>ภายใน ๑๒ เดือน</p>

ปลัดจังหวัด